



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, js100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, efinancethai, thebankokinsight 77kaoded)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 16 ก.พ. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 69 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 24,786 ราย รักษาหาย 23,563 ราย ยังรักษาอยู่ รพ. 1,149 ราย เสียชีวิตรวม 82 ราย

-จังหวัดที่ยังไม่เคยพบผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ 14 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ บึงกาฬ ยโสธร กาฬสินธุ์ สกลนคร มุกดาหาร แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี พังงา ชุมพร ปัตตานี และยะลา

-กรุงเทพฯ วันที่ 16ก.พ.63 เป็นวันแรกที่ กทม. ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ของคน กทม. ทุกๆ คน ที่ทำตามมาตรการ และการทำงานหนักของทีมแพทย์และพยาบาล

-ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 73 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 26 ต่างต่าง 46 และในโรงพยาบาลอีก 1 ราย

-สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย ยอดสะสม 15,753 ราย

-อยุธยา พบผู้ติดเชื้อโควิดจากตลาดพรพัฒน์เพิ่มอีก 1 คน เป็นแม่ค้าขายผักสด

-สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อรายที่ 18 ของจังหวัดเป็นชาวต่างชาติ อายุ 40 ปี เข้ารับการรักษาที่รพ.ศูนย์เจ้าพระยามรชา จ.สุพรรณบุรี จากการสอบสวนพบมีไหม้ไลน์ท่องเที่ยวในพื้นที่ ปาดอง จ.ภูเก็ต, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบื้องต้นกักกันตัว ผู้เสี่ยงสูง 4 คน

-นครปฐม พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่อีก 1 ราย เป็นรายที่ 90 เป็นเพศหญิง อายุ 38 ปี

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก อินโฟเควสท์ จส.100 newtv.thailandplus,TNN,Thaipbs) ช่อง9

-กรมการแพทย์ ทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่รพ.ราชวิถี ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน ใช้เวลารวมไม่เกิน 40 นาที ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง ยืนยันคุณสมบัติของผู้ได้รับการฉีดวัคซีน จนถึงการได้รับวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในระบบบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีระบบการติดตามผล หลังการฉีดวัคซีน COVID-19 ด้วยช่องทาง Line Official Account “หมอพร้อม” ทั้งนี้ รพ.ราชวิถี ได้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่ มี.ค.64 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ thailandplus ช่อง 5

-กรมอนามัย ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนวคิดชีวิตใหม่ “เสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจ สุขอนามัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา” ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการสธ. ภายใต้ 6 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. เว้นระยะห่าง 2. สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4. คัดกรองวัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 5. ลดการแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และ 6. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม นอกจากนี้ได้กำหนด 6 มาตรการเสริม เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ 1. ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. ลงทะเบียนไทยชนะ 5. สสำรวจตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยง และ 6) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค

สื่อที่นำเสนอ : (นสพ.มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด จส.100 ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก nationtv.)

-รพ.แม่สอด ปรับมาตรการเข้าเยี่ยมและเฝ้าผู้ป่วย กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วยวันละ 1 ครั้ง เวลา 11.00-13.00 น. สำหรับผู้มีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จ.สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสงคราม) หรือพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยง อ.แม่สอด จ.ตาก (ชุมชนอันซอร์ ทำจรรย์านคลัง 9 ตลาดพาเจริญ ตลาดศรีมอย) รพ. ของคนเข้าเยี่ยมและเฝ้าผู้ป่วยโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

-ชาวเมียนมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ มัสยิดอัลฮอว์ อ.แม่สอด ประมาณ 200 คน ต่อกิวให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเก็บสารคัดหลั่งนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม หลังจากการเก็บตัวอย่างกลุ่มแรกไปแล้วกว่า 500 คน และมีผลออกมาติดเชื้อโควิด-19 กว่า 10 คน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ efinancethai กท.ธุรกิจ ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ แนวหน้า คมชัดลึก businesstoday สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา ข่าวหุ้น thebankokinsight thaiPBS tnntailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ปทุมธานีเป็นการติดเชื้ออยู่ในตลาด วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ซึ่งตรงนี้ก็มีความหมาย

ประเด็นข่าว

เพราะว่า ถ้าคนไทยติดเชื้อมากกว่าต่างชาติ จะต้องมีการดูแลขนานมัยส่วนตัวอย่างดี นั้นหมายถึงว่าชุมชนส่วนใหญ่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ แต่เมื่อเป็นคนไทยจะมีระบบของการแพร่กระจายเชื้อได้กว้างกว่า เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวปทุมธานี ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ว่าการค้นหาเชิงรุกยังบูรณาการอยู่ ส่วนพื้นฐานของการแพร่เชื้อคือมีลักษณะของแม่ค้าในตลาดไปพบปะบุคคลมากมาย

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงผลสำรวจทัศนคติของประชาชน โดยกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับการรับวัคซีน สัปดาห์เมื่อ 26 ม.ค.-8 ก.พ.64 พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้ฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สูงอายุ เป็นอันดับต้น รองลงมาคืออยากให้ฉีดทุกคน ส่วนการสำรวจโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 77 จังหวัด (ราชภัฏโพสธ) ผลสำรวจออกมาเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนอันดับแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงเกิดการติดเชื้อ

-นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 18 ก.พ.64 คกก.เฉพาะกิจจะมีการหารือถึงข้อเสนอในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เสนอใน 2 แนวทาง คือ 1.ผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมต่างๆ การค้าขาย การดื่มต่างๆ และ 2.ขยายเปลี่ยนสีระดับจังหวัดจากเดิม โดยส่วนใหญ่มีการโน้มเอียงมาทางการขยายเปลี่ยนสีจังหวัด จากนั้นจะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของศบค.ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 22 ก.พ.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ)

-เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามที่ ศบค. มีมติให้เปิดเรียนหลังการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขณะนี้ถือว่าได้มีการเปิดเรียนมาครบ 15 วันแล้ว ทางศูนย์ ศบค.จะประเมินภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ thaiPBS)

-การบินไทย มีความยินดีที่สธ. มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ล็อตแรกของไทย จำนวน 200,000 โดส จาก บริษัท ชิโนแวค ไบโอเทค จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 24 ก.พ.64 เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ จนถึงวันที่ 13 ก.พ.64 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน ภายใน 13 ก.พ.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า tnnthailand thebangkokinsight Chiangmainews)

-ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ออกประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน "โควิด-19" สั่งผู้เดินทางมาจาก "อ.แม่สอด จ.ตาก และ ปทุมธานี" ต้องกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์)

-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิด "ตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ" 9 วัน พร้อมขยายพื้นที่ควบคุมใกล้เคียงที่อยู่รัศมี ห้ามมีการมั่วสุมกัน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในตลาด โดยให้อยู่ในที่กักตัวเอง 14 วัน และออกประกาศ จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค อาคารพาณิชย์ ทั้งหมด 9 แห่ง โดยห้ามมีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในพื้นที่ดังกล่าว ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)

-ศบค.กทท.กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ใกล้เคียงจ.ปทุมธานี อาทิ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตหลักสี่ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำให้ผู้ประกอบการเจ้าของตลาด 12 ตลาด ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดให้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)

-ผวจ.สมุทรสาคร ออกประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 46 ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ บริเวณตลาดกลางกุ้ง ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ)

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เนื่องจากอีกไม่นานวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะถูกนำเข้ามาเพื่อฉีดให้กับคนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มพัฒนาการผลิตตัววัคซีนเองไม่ต้องนำเข้า ดังนั้น ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สนับสนุนการผลิตดังกล่าว โดยเตรียมหารือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถึงการทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตัววัคซีนว่าควรกำหนด มอก.ขึ้นมารองรับหรือไม่

-ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้เริ่มทำตัววัคซีนโควิด 19 แล้ว ตามมาตรฐานของ สธ. ที่ได้เข้ามาแนะนำให้ โดยล็อตแรกจะเป็นการ สนับสนุนจากผู้ผลิตตัววัคซีน 7 ราย ของไทยในรูปแบบของการบริจาค ให้จังหวัดละ 1 ตู้ รวมทั้งหมด 77 ตู้ ครอบคลุม 77 จังหวัดเป็นการให้ฟรีจากเอกชน 7 รายเพื่อช่วยชาติ เนื่องด้วยเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกจะต้องได้รับการรับรอง เมื่อได้มาตรฐานสากลนี้ แล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมี มอก. แต่จำเป็นต้องมีการรับรองจาก ออย.

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.คลังสเตอร์จู่หาฯ แพร่เชื้อโควิดผ่านเครื่องสแกนนิ้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยโพสต์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก efinancethai, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา kapook workpointtoday nationtv.tnnthailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึง คลังสเตอร์จู่หาฯ ว่า อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน 40-49 ปี และ 50-59 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพไอ เสมหะ

ประเด็นข่าว

ปวดกล้ามเนื้อ และเหนื่อยหอบ ส่วนไหมีไลน์เคสแรกเจอวันที่ 29 ม.ค.แต่พอสืบสวน ปรากฏเจอว่าเคสที่ 11 ติดตั้งแต่ 18 ม.ค. เคสที่ 5 และ 6 ติดวันที่ 20 ม.ค. และเคสที่ 9 วันที่ 22 ม.ค. ทำให้เกิดการติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ตามมา 22 ราย ผลการสอบสวนโรค พบว่ามี 5 กิจกรรมที่ต้องมีการป้องกัน คือ 1. พักอาศัยในที่เดียวกัน 2.ทำงานร่วมกัน 3.กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน 4.กิจกรรมรวมแถว รปภ.ร่วมกัน และ 5.จุดสแกนนิ้ว โดยเฉพาะจุดสแกนนิ้ว มีการพบเชื้ออยู่ด้วย ดังนั้นต้องล้างมือบ่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการควบคุมโรคที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนสำคัญ ได้แก่ กรณีเชื่อมโยง รปภ.จุฬานิวาส ที่มีผู้ติดเชื้อรวม 22 ราย ซึ่งศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ ได้ตรวจหาเชื้อแล้ว 862 ราย พบติดเชื้อ 22 ราย รอยผลอีก 165 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ในตลาดรอบจุฬาฯ มีการตรวจหาเชื้อแล้ว 434 ราย ไม่พบเชื้อ 334 ราย รอยผลอีก 100 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวงจำกัด

2.นโยบายที่ยืดหยุ่นทำให้เกิดการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ thebangkokinsight)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat (ป้ามိ๋คีน)” ระบุสถานการณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันว่ามี การติดเชื้อในชุมชนกระจายไปเรื่อยๆ ในหลากหลายพื้นที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการเลือกใช้นโยบายที่ยืดหยุ่น ให้คนใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ แต่การตรวจตรามาตรฐานการป้องกันโรคนั้นไม่ครอบคลุมเพียงพอ ทำให้แหล่งการใช้ชีวิตต่างๆ เช่น ตลาด ก็ยังดำเนินการไปอย่างแออัด อากาศไม่ถ่ายเท รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็ไม่ได้ระมัดระวังป้องกันตัว ทั้งกินข้าวร่วมกัน หรือแม้แต่การตะลอนหลายที่ไม่สวมหน้ากาก เป็นต้น ดังนั้นคงได้แต่พึ่งตัวเอง ป้องกันตัวให้ดี

3.อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน ฐานเศรษฐกิจ)

-ร.มว.สธ. เรียกประชุมปลัดสธ. พร้อมผู้บริหารชุดใหญ่ เตรียมความพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อฉีดให้กับคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ผู้จัดการ newtv. thebangkokinsight workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหลังมีสื่อออกอภิปรายเป็นคนที่ 2 ว่า ตนมีแต่ความจริงมาชี้แจงให้ประชาชน สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำก็ทำตามภารกิจหน้าที่ ทุกคนทำงานอย่างหนัก มีความมั่นใจว่า จะสามารถชี้แจงประเด็นข้อสงสัยได้ทุกเรื่อง ส่วนการที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายเกี่ยวกับโควิด-19 ถือเป็นวาระที่จะได้ชี้แจงในสิ่งที่เขาเข้าใจผิด คนที่ไม่ได้ทำงานจะมารู้ดีกว่าคนที่ทำงานได้อย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า ไทยโพสต์ เดลินิวส์ บ้านเมือง thebangkokinsight)

-นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.สธ. ว่าบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ และไร้ความสามารถ ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาด ในรอบสองอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนอย่างไม่ควรจะเป็น ปกปิด อำพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค เพื่อเปิดช่องให้มีการทุจริตแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-สำหรับกรอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ 2 นั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมประเด็นอภิปราย เรื่องหลักคือปัญหาวัคซีนโควิด และเรื่องเศรษฐกิจ โดยเรื่องโควิดนั้นจะมีทั้งเรื่องวัคซีน และการบริหารจัดการสถานการณ์ที่ผิดพลาด ทั้งนี้ นายอนุทินได้ตั้งวอร์รูมที่รัฐสภา โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ข้อมูลในการชี้แจง

4.นศ.แพทย์ มธ.ติดโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ข่าวสด แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้าบ้านเมือง ประชาชาติ thebangkokinsight ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวแอฟฟีก tnnthailand workpointtoday innnews thestandard จส.100 thaiPBS mcot)

-คณะแพทยศาสตร์มธ.ออกแถลงการณ์ นศ.แพทย์ติดโควิด 19 จำนวน 1 ราย ได้รับเชื้อมาจากผู้ป่วยโควิดที่มีประวัติไป 2 ตลาด จ.ปทุมธานี เบื้องต้นงดให้ออกตรวจชั่วคราว ผู้สัมผัสใกล้ชิด 47 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 42 ราย รอยผล 5 ราย เร่งตรวจหาเชิงรุกใน นศ. มีไหมีไลน์ เข้าเรียนที่ตึกกิตติวัฒนา ไปเดินฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อยู่เวรห้องคลอดในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ยังมีไหมีไลน์ ไปกินอาหารร้านหมูกระทะทองศา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เดินทางไปร้านแห่งหนึ่ง ที่ชิดลม และรู้สึกเหมือนไม่สบาย คัดจมูก เพื่อนมีอาการคล้ายๆกัน ก่อนตรวจพบเชื้อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

5.วัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ)

-พรรคประชาธิปัตย์ ดึงผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการสาธารณสุขไทย ร่วมพูดคุยในประเด็น "วัคซีนโควิด-19 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้?" ประกอบด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ ร.มว.สธ. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์ และนพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

-โดย นพ.เขตต์ ในฐานะบุคลากรด่านหน้าที่สู้กับโควิด-19 มากกว่าหนึ่งปีเต็ม กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะมาช่วยประเทศได้ในหลายมิติ ดังนั้น

ประเด็นข่าว

การจะซื้อวัคซีนอะไร อยากให้รัฐบาลมองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วย ควรซื้อวัคซีนที่สามารถใช้ในกรณีที่เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสหรือสู้กับอาการดี ยาได้ เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองงบประมาณที่ต้องซื้อวัคซีนอยู่เรื่อยๆ เพราะในอนาคตจะมีเชื้อไวรัสโคโรนาตัวใหม่ ที่อาจตรวจไม่เจอเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญประเทศไทยมีศักยภาพมากพอในการที่จะผลิตวัคซีนเองได้ จึงควรพิจารณาประเด็นนี้ร่วมด้วยเช่นกัน.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 businesstoday tnnthailand)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (Yong Poovorawan) เปรียบเทียบลักษณะของ วัคซีนโควิด-19 ชนิด virus Vector มีอยู่ 4 ขนานเป็นของอังกฤษ Oxford AstraZeneca, ของอเมริกา Johnson and Johnson ของรัสเซีย ที่มีชื่อว่า Sputnik V และของจีน Cansino พบว่าวัคซีนของรัสเซียมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง วัคซีนทั้ง 3 ชนิดถ้าเราหาได้ ก็น่าจะยินดีทั้งหมด

6.ไม่ฉีดวัคซีนอายุ 60

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 กล่าวว่า เดิมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้วัคซีนโควิด-19 กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ด้วย เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่เนื่องจากวัคซีนของซิโนแวคนั้นมีอาการทดลองให้วัคซีนฯ กับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวนน้อย ทำให้ไม่รู้ว่าประสิทธิผล และความปลอดภัยในกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าในระยะแรกที่วัคซีนโควิด-19 จากซิโนแวค ไม่ควรฉีดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มนี้ให้รอฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเลย

7.โควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ ขาวสด แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 thebangkokinsight)

-ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ เปิดเผยพบอีก 2 คน ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในสถานกักกันของรัฐ รวมแล้วอย่างน้อย 3 คน อย่างไรก็ตาม เชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้กลายพันธุ์ ขณะนี้ในไทยยังไม่มีการระบาดในคนไทย รพ.จุฬาลงกรณ์และกรมควบคุมโรคมีการเฝ้าระวัง โดยได้ตรวจหาสายพันธุ์ต่างๆ ในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีแหล่งระบาดของสายพันธุ์ที่น่าสนใจตั้งแต่แอฟริกา บราซิล และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีโอกาสติดเชื้อและมีผลต่อการใช้วัคซีนในอนาคต ขอให้ประชาชนมั่นใจได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ สยามรัฐ)

-นายกรัฐมนตรี สั่ง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล บูรณาการประสานงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตรวจสอบพื้นที่ท่าเรือ, เรือสินค้า รวมถึงลูกเรือที่เดินทางมาจากแถบพื้นที่แอฟริกา ในการผ่านเข้า-ออกให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรอง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)

-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น แต่ได้มีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ คาดว่าโควิดสายพันธุ์นี้จะแพร่เชื้อได้มากกว่า ซึ่งอาจทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสที่จะพบผู้เสียชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้หนึ่งในสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ 501Y.V2 มีแนวโน้มว่าจะแพร่เชื้อได้มากกว่า 50% ซึ่งหมายความว่าโควิดสายพันธุ์นี้ทำงานได้ดีกว่าไวรัสตัวเดิมที่เข้าสู่เซลล์มนุษย์ นอกจากนี้โควิดสายพันธุ์นี้ ยังลดระดับการป้องกันจากวัคซีนเกือบทั้งหมด แต่วัคซีนส่วนใหญ่ยังแสดงประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจในการป้องกัน และช่วยลดความรุนแรงจากอาการป่วยหรือเสียชีวิต

8.รีวิวกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ขาวสด แนวหน้า สปริงนิวส์ ผู้จัดการ tnnthailand kapook sanook)

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โพสต์ข้อความและรูปรีวิวกักตัว 14 วันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น State Quarantine โดยเจ้าตัวระบุในโพสต์ว่าแทบจะกลายเป็น 14 วันที่แย่ที่สุดในชีวิต วันสุดท้ายสยองมาก เล่าแบบที่เจอจริงๆ ไม่มีโลกสวย ก่อนอื่นขอบอกว่า อย่าเรียกว่ากักตัว เรียกบังคับติดคุกยิ่งจะดูดีกว่า

-สำหรับ สถานที่ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโรงแรมของจังหวัดชลบุรี ที่ใช้กักตัวดูอาการ ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 14 วัน ของทางรัฐบาลมีทั้งรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้และยังร่วมไปถึงผู้ที่แจ้งประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายเองอีกด้วย ทำให้มีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ มากักตัวจำนวนมาก จนล่าสุดมีโพสต์ลง Facebook ถึงความสะอาดของห้องพักและอาหารที่นำมาให้กับผู้กักตัว จนมีการแชร์และแสดงความคิดเห็นมากมาย ซึ่งทางหน่วยงานราชการและทางโรงแรม ยังไม่ได้มีการออกมาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวหรือชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

9.โควิดระลอกใหม่กระทบพัฒนาการเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในระหว่างร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ ว่า จากรายงานผลการติดตามประเมินผลสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ พบว่า ผลกระทบจากการปิดภาคเรียนที่มีต่อตัวเด็กด้านพัฒนาการเด็กล่าช้ามากขึ้น เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ไม่ได้ เด็กในเมืองสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากขึ้น ร้อยละ 60 เด็กชนบทไม่ได้รับอาหารกลางวัน เด็กกลุ่มเปราะบางมีแนวโน้มไม่ได้เรียนต่อ ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเด็กได้เต็มที่ครอบครัวไม่พร้อมต่อการเรียนออนไลน์ ครูมีความเครียดมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกับระบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป.

10.เตรียมปลดล็อกนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-สธ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหลายหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมควบคุมโรค กองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้ประสานงาน ศบค. ผู้พัฒนาไอที ฯลฯ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามนักท่องเที่ยว Go Thailand และ Dr.Link โดยมีข้อสรุปว่าจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบหลักการเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติใน 2 รูปแบบ ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับนโยบายการฉีดวัคซีน ได้แก่ 1.quarantine at home คือ รูปแบบการกักตัว 14 วันที่ประเทศต้นทาง เมื่อเข้ามาประเทศไทยจะมีการตรวจโควิดอีกครั้ง และกักตัวต่ออีก 2 คืน 3 วันในประเทศไทย และ 2.รูปแบบ mobile quarantine โดยให้ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสามารถ ท่องเที่ยวได้ตามโปรแกรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สธ. และตัวแทนของหน่วยงานที่ ททท.มอบหมาย เดินทางไปดูแลนักท่องเที่ยวตามโปรแกรม หรือจะเป็นรูปแบบของ DMC ซึ่งเป็นบริษัททัวร์หรือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปด้วยเป็นกรณีพิเศษ

-สธ.เตรียมนัดหารือร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ และ ททท. ภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะเป็นการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมบอร์ด ททท.หากทุกคนเห็นชอบ ก็จะไปเข้าที่ประชุม ศบค. และ ที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบและหาข้อสรุปต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์ มติชน, กท.ธุรกิจ สยามรัฐ สยามกีฬา, ผู้จัดการ แนวนหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, xinhua, infoquest, thestandard, โพสต์ทูเดย์, ผจก., สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, kaohoon, js100, thebangkokinsight, sondhitalk, worldmeters)

-WHO ประกาศขึ้นบัญชีวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา และม.ออกซ์ฟอร์ด สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพและราคาถูก... **ออสเตรเลีย** โพลสำรวจสนับสนุนให้รัฐบาลยังคงปิดพรมแดนต่อไปจนกว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะสิ้นสุดลง... **เกาหลีใต้** บรรจุข้อตกลงซื้อวัคซีนเพิ่มเติมจากโนวาแวกซ์สำหรับประชากร 20 ล้านคน และจากไฟเซอร์ 3 ล้านคน แต่ปรับลดแผนฉีดประชาชนหลังเจอปัญหาส่งมอบล่าช้า... **ฝรั่งเศส** ประธานาธิบดีกล่าวว่าโลกจำเป็นต้องมีวัคซีนของจีนและรัสเซียเพื่อเอาชนะสงครามต่อต้านโรคโควิด 19... **ญี่ปุ่น** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งแรก 17 ก.พ. เริ่มฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก ... **สหภาพยุโรป (อียู)** เตรียมเปิดตัวโครงการศึกษาการกลายพันธุ์ของโควิด 19 ชื่อ HERA Incubator... **มาเลเซีย** ฉีดวัคซีนโควิดสัปดาห์หน้า ปีนีตั้งเป้าฉีดให้ประชาชน 80%... **สหรัฐฯ** พบลูกเรือติดโควิด 3 นาย บนเรือบรรทุกเครื่องบิน 'อีโอดอร์ รัสเวลต์'...

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 110,008,164 ราย ผู้เสียชีวิต 2,427,879ราย รักษาหาย 84,810,722 ราย

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงนามในประกาศสธ. เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวินิจฉัยได้ พ.ศ. 2564 ปลดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตำรับที่มีส่วนผสมของใบและกิ่งก้านกัญชาจากบัญชีตำรับยาเสพติดให้ โทษ ได้แก่ ยาสูบไซยาโนล ยาแก้ไอแก้ไอแก้ไอ ยาแก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง และยาแก้โรคจิต ภาคเอกชนสามารถขอผลิตได้ที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ออย.ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.64 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ขณะนี้ ประชาชน สามารถใช้ใบกัญชา กัญชงไปประกอบอาหาร เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว หรือใช้ตามวิถีภูมิปัญญาได้โดยไม่ต้อง ขออนุญาตและทำรายงานส่ง ออย. แต่ขอให้ใบมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ส่วนการแปรรูปกัญชา กัญชงเป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายต้องขอเลข ออย. ก่อน ผู้ปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรอบรมก็สามารถขายเมนูอาหารจากกัญชาในร้านอาหารได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง)

-ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานพิธีเปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาโรคหรือภาวะของโรค รวมถึงเป็นการต่อยอดโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมทส.ได้รับอนุญาตจาก ออย. ในการผลิตกัญชา และผลการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากลรุ่นแรก ได้ส่งมอบให้ รพ.คูเมือง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ)

-รศ.ภญ.สรกนก วิมลมังคัง ประธานคณบดีวิทยาลัยกัญชาและสาธารณสุขศาสตร์ จากกัญชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ส่วนประกอบของกัญชา รวมถึงสารสกัดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น จะต้องมาจากหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภาครัฐเท่านั้น ฉะนั้น องค์กรธุรกิจต่างเสาะหาสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยภาครัฐหรือคณบดีที่เกี่ยวข้อง จุฬาฯ โดยคณบดีวิทยาลัยฯ จึงเป็น หนึ่งในเป้าหมายของภาคธุรกิจเอกชน ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชา

ออย.เตือนกิน “แมงลักแคปซูล” ระวังถึงตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, thaipost, thailandplus, mcof, bangkokbiznews, newtv

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารแมงลักแคปซูล ขายผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยพบการอ้างสรรพคุณในการลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนแบบเร่งด่วน สลายไขมันส่วนเกินบนร่างกาย เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. และเคยตรวจพบไซบูทรามิน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย หรือครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท – 2 ล้านบาท หากขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท – 2 ล้านบาทไซบูทรามิน (Sibutramine) ถือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต่อหิน หลังกดครรภ์และให้นมบุตร ผลข้างเคียงจากการใช้ไซบูทรามิน เช่น ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว และ หากได้รับในปริมาณมากอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ข่าวบิดเบือน สารเบนซินเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., js100)

-ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหากจอตกรตตากแดด ก่อนเปิดแอร์บนรถต้องระบายนความร้อนอย่างน้อย 2 -3 นาทีก่อน เพื่อลดการเกิดสารเบนซินที่ถูกปล่อยสู่ห้องโดยสารรถยนต์ ต้นเหตุการเกิดโรคมะเร็งนั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีบางส่วนที่ไม่เป็นจริง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสรุปได้แน่ชัดว่าความร้อนจากแสงแดดทำให้อุปกรณ์ในรถปล่อยสารเบนซินออกสู่ห้องโดยสารรถยนต์ ในระดับที่ทำให้เป็นพิษต่อร่างกายจนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง แต่หากจำเป็นต้องจอดรถในที่อุณหภูมิสูง ควรลดกระจกลงเพื่อระบายความร้อนและให้อากาศภายในรถกระจายออกไปด้านนอก ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์, เสนอสรุป)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยว่า กรมควบคุมโรค สปสช. และธ.กรุงเทพฯ ร่วมเปิดโครงการจองสิทธิฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 ผ่านกระเป๋าสุขภาพ(Health Wallet) บนแอปฯเป๋าตัง สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปโดยบริการ Health Wallet ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการเข้ารับบริการสุขภาพในกองทุนบัตรทองที่ง่ายขึ้น ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการแพร่กระจายโรคโดยเฉพาะ COVID-19 ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนยกระดับกองทุนบัตรทอง สู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคใหม่ ที่เป็นนโยบายโดยความมุ่งมั่นของรัฐบาล เพื่อให้บริการบัตรทองเป็น วีไอพี ด้วยการเพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้กับประชาชน

กฎหมายทำแท้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-การแก้ไขกฎหมายทำแท้งอย่างรีบด่วนให้เสร็จภายใน 1 ปี โดยไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อผู้หญิงที่ต้องการทำแท้ง แพทย์ผู้ทำแท้งและรับฟังความ

ประเด็นข่าว

ความเห็นของประชาชนชาวไทยทั่วไป โดยเฉพาะการแก้ ม.301 แก้ไขเป็น ให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งตนเอง หรือให้ผู้อื่นทำแท้งได้ โดยยื่นยันยุติการตั้งครรภ์ จึงขอเสนอความคิดเห็น 4 ประเด็นได้แก่ 1.การทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์โดยหญิง ทำแท้งตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำแท้งนั้นปลอดภัยหรือไม่เพียงใด 2.การยื่นยันทำแท้ง ไม่ต้องถามเหตุผล เพราะเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิงนั้น เพียงพอหรือยัง ที่จะยุติชีวิตหนึ่งในครรภ์ของมารดา 3.การทำแท้งนี้ เกี่ยวข้องกับสูติ-นรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือไม่เพียงใด มีระบบปฏิบัติเป็นเช่นไร 4.กฎหมายทำแท้งใหม่นี้ จะส่งผลกระทบต่อศีลธรรมของประเทศชาติ จะเปลี่ยนแปลงค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ของประชาชนชาวไทยหรือไม่เพียงใด ดังนั้นกฎหมายทำแท้งใหม่ รับผิดชอบในการตรากฎหมาย ภายใน 1 ปี จนออกประกาศใช้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสองที่บัญญัติถึงภาครัฐจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ กฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความรู้สึกของประชาชน ย่อมนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย สมควรทบทวนกฎหมายทำแท้งใหม่

ปัญหาสุขภาพจิต**อัตราการไทยฆ่าตัวตาย**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นในหลายประเทศ เมื่อรวบรวมและตรวจสอบพบว่า ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปี 2563 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ 7.35 ต่อแสนประชากรต่อปี สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้ หลังจากนั้น สธ.มีมาตรการสำคัญในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้วยการสำรวจจิตใจของประชาชนทั้งประเทศเป็นระยะ ผ่านระบบ Mental Health Check In เพื่อนำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนได้อย่างทันที่

ความเครียดจากการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก รายงานว่า คนจำนวนเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก มีปัญหาสุขภาพจิต โดยผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง จะเสียชีวิตเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตถึง 20 ปี ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพอยู่เสมอ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ "คน" ควรมาก่อนเสมอ ความคิดนี้จะช่วยให้เราสามารถดูแลพนักงานให้มีความสุข มีสุขภาพกาย และ สุขภาพใจ แข็งแรง

Mr.Jim Falteisek รองประธาน 3M Asia Corporate Affairs มีข้อเสนอแนะว่า 1.อย่ากลัวที่จะพูดถึงปัญหาสุขภาพจิต 2.ขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 3.หาแรงบันดาลใจและลองใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ในการเผชิญ ปัญหา 4.ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่